

CUỘC CHIẾN GIÀNH CON NGƯỜI – NHÓM CABAL ĐỐI ĐẦU VỚI STARSEED

Cosmic Agency

Ngày 12 tháng 10, năm 2020

Về vaccine: Nó không phải là một loại thuốc đơn giản, mà nó được phối hợp với chemtrail – chất hóa học được rải từ máy bay, họ có rất nhiều kế hoạch khác nhau. Có lúc họ kết hợp một loại vaccine duy nhất như loại vaccine tích hợp MMR phòng 3 loại bệnh khác nhau, và các vaccine khác dành cho covid. Rất hiếm khi có người nói về điều này trên các kênh truyền thông, rất ít. Và hầu như không có ai thấy được mối liên hệ mà tôi sẽ giải thích ngay sau đây.

Mọi chuyện rất nghiêm trọng còn hơn thế nữa. Ngoài những thành phần có trong vaccine mà chúng ta đã thảo luận chi tiết trước đây, còn có những thứ khác với mục tiêu hoàn chỉnh của những kẻ sản xuất ra chúng và của những tên trùm bóng tối đằng sau.

- **Vaccine được thiết kế để tách ly linh hồn ra khỏi cơ thể. Để ngăn chặn cơ thể - bộ não kết nối với linh hồn, để kiểm soát dân số và biến họ thành robot với trí tuệ nhân tạo AI và đem công nghệ máy móc kết hợp vào cơ thể người. Điều này liên hệ trực tiếp đến những vi mạch nano chip đang hiện diện bên trong vaccine và những thành phần kim loại nặng khác**

Họ đã nói đến điều này nhưng chỉ ở một số lĩnh vực, họ nói rằng mục đích của nó dùng để đàn áp những tư tưởng tâm linh kèm với sự cuồng tín tôn giáo. Họ dùng nó làm lý do chính đáng để kiểm soát nạn “khủng bố”, nhưng dĩ nhiên đây chỉ là sự nguy hiểm. Bởi vì tất cả chúng ta thừa biết rằng chính họ đã GÂY RA chủ nghĩa khủng bố. Họ chính là những thế lực đen tối đằng sau kế hoạch Trật Tự Tân Thế Giới – New World Order, đây cũng là nguyên nhân mà họ kéo dài những chương trình nghị sự kèm theo những âm mưu khác.

Những người trong nhóm tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine covid (không rõ cụ thể là bao nhiêu) đều trải qua những vấn đề ảnh hưởng đến hệ thần kinh theo lời của các bác sĩ. Chuyện gì đã xảy ra với họ sau cùng thông tin vẫn bị che giấu. Nhưng một phần thông tin trực tiếp từ chính các tình nguyện viên, họ nói rằng họ không còn cảm nhận được bất kì thứ gì nữa, và họ không có bất kì cảm xúc nào, cảm thấy chết đi trong cuộc sống. Tôi khẳng định rằng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ.

Một nguồn tin khác của tôi đã chứng minh điều này là sự thật và không một ai nói về vấn đề này: Mối liên hệ trực tiếp giữa tất cả các loại vaccine, đặc biệt là giữa bộ 3 vaccine MMR được tiêm cho trẻ nhỏ với mầm mống của bệnh tự kỉ. Trong lịch sử, vào những năm 1900, bệnh tự kỉ không hề tồn tại với tỉ lệ cực kì hiếm, chỉ khoảng 1 người mắc bệnh trong 100,000. Sau đó, tỉ lệ này tăng lên thành 1/30 và hiện nay cứ 18 người thì có 1 người mắc bệnh tự kỉ.

Đây là bởi chức năng được thiết kế của vaccine. Có vài nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là để ngăn chặn hoặc phản công sự nhập thể của những đứa trẻ có linh hồn starseed, kích hoạt các starseed cho dù trí nhớ có được phục hồi hay không, đến tận công những hành tinh quê nhà của các starseed có sứ mệnh đến đây để thay đổi và giúp quá trình lịch sử nhân loại hướng tới những điều tốt đẹp và tích cực.

Ngoài ra còn tạo ra nhiều nỗi đau và sự chịu đựng, tạo điều kiện thích hợp cho những thực thể tiêu cực. Vaccine còn gây ra những biến chứng nhân tạo làm sụt giảm tần số rung động trong cơ thể người, mở cổng portal kết nối với những thực thể tiêu cực để kiểm soát xã hội chặt chẽ hơn.

Quay lại với chứng bệnh tự kỉ:

Vaccine ngăn chặn sự hình thành của não một cách bình thường. Ngăn chặn sự hình thành các tế bào thần kinh và các mạng lưới thần kinh đôi gai. 1 người không ở bên trong cơ thể và bộ não không hình thành hay tạo ra ý thức, mà bộ não chỉ chuyển ý thức vào trong cơ thể. Như vậy, nếu não bộ không phát triển hoàn chỉnh, linh hồn không thể vào được bên trong cơ thể. Linh hồn sẽ cố gắng đi vào một bộ não không hoàn chỉnh và gây ra tình trạng lỗi, khiến hệ thần kinh phát ra tín hiệu kết nối sai hoặc những lỗi chức năng khác trong mạng lưới thần kinh. Điều này sẽ tiếp tục mang theo tổn thương não trong suốt cuộc đời của người đó. Đây là cùng một cách thức mà nó diễn ra.

Các trẻ em với triệu chứng tự kỉ thường phải chịu đựng cơ thể vật lý của mình không chỉ là về ngoại hình thô kệch, mà các em còn thiếu khả năng thấu cảm và trong nhiều trường hợp, các em còn không thể được cảm xúc được biểu hiện trên vẻ mặt của người khác. Các trẻ em bị tự kỉ hay có cảm giác như đầu chúng đang bốc cháy bên trong, nguyên nhân này là do kim loại nặng có trong vaccine như thủy ngân. Đó cũng là lý do tại sao mà bọn trẻ luôn khóc và khóc, chúng la hét và luôn tấn công bản thân. Điều này cũng làm cho bọn trẻ dễ dàng bị các thực thể tiêu cực rung động thấp xâm hại, nhập xác.

Mối liên hệ trực tiếp giữa vaccine covid với bộ 3 vaccine tích hợp MMR và những biến chứng ảnh hưởng đến tâm trí con người. Ảnh hưởng đến kết nối giữa linh hồn và ngăn không cho linh hồn nhập thể vào hoạt động trong cơ thể vật lý.

Có một điều rất nguy hiểm khác mà bạn phải nhận thức được. Và tôi đã đề cập đến điều này trước đây, nhưng tôi không hài lòng với cách nó được nói và thậm chí được đưa ra công chúng, bởi vì nó cũng liên quan đến họ.

Hiện tại đang diễn ra một cuộc chiến trên Trái Đất và xung quanh hành tinh này tại mọi mức độ.

Và con người đang ở giữa.

Thứ mà bạn gọi là nhân loại như những con người thực thụ, đối với chúng tôi, họ chỉ là những người đang ngủ mê, hay là những người chỉ đơn giản là tuân theo các quy tắc xã hội và chấp nhận với điều đó, họ nộp đủ thuế và xem tin tức thời sự và tất cả những thứ như thế. Bạn biết họ mà.

Nhưng ngay tại đây, có một quân đoàn của những thực thể không-phải-là-con người đang lẩn trốn và chiến đấu như những con người bình thường, làm người khác tin rằng họ chính là con người.

Như tối đã nói trước đây: Đây là thực tế đang diễn ra ngay hôm nay, các trận tấn công vào quần chúng, dịch bệnh covid, là một ví dụ điển hình nhất. Và sự tan rã của xã hội đang gây ra cái mà nhiều người gọi là “sự tái lập hành tinh” lại là lỗi của những người không phải là con người, các Starseed. Bởi vì họ đang làm mất ổn định hệ thống Ma Trận.

Nhóm Cabal – một bộ phận nhân loại, bộ phận đang ở cấp độ thấp như Bilderberg và tất cả những kẻ đó... Họ đang rung sợ vì mọi người thức tỉnh. Họ hoảng loạn vì đám đông đang bắt đầu thức tỉnh bởi một điều thực tế rằng: Tất cả đang sống trong một sự dối trá vĩ đại và họ đang bị thao túng và khai thác đến những cấp độ kinh khủng nhất.

Và đây là trích đoạn trong lá thư từ một phụ nữ là thành viên của hội Illuminati đã tìm đường đến với tôi: “ Nếu toàn bộ dân số tìm ra được rằng kẻ nào đã luôn là những việc đó đối với họ, họ sẽ sẵn đuổi chúng tôi đến tận cùng thế giới và chắc chắn sẽ không có nơi nào để trốn và chúng tôi sẽ bị mổ xẻ không thương tiếc”.

Cho nên, những kẻ đang sống trong quyền lực của những thế lực “con người” đang gây ra tất cả những điều này, tất cả những thứ mà chúng ta thấy đều là nguyên nhân cho sự sinh tồn của chính họ, như thể họ đã bắt đầu nhận ra một sự thức tỉnh đang dâng cao trong nhân loại. Đó là lý do mà họ trốn chui trốn nhủi như những con chuột trong hang và hệ thống hàm ngầm quân sự DUMBS.

Nhưng điều này cũng khiến tôi có một nhận thức khác, rằng: Toàn bộ dân số nhân loại không phải là kẻ thù của nhóm Cabal, vì họ cần con người. Nhưng họ cũng ghét con người, bởi vì họ sẽ chẳng là gì nếu như thiếu đi toàn bộ con người, và cũng vì họ biết rằng con người có khả năng mạnh hơn cả họ.

Họ không có sự đồng cảm. Nhưng con người thì có. Ít ra ở một mức độ hợp lý nhất định, đó là lý do tại sao con người thậm chí còn không hề tính toán đến khả năng chính phủ của họ có thể làm những điều khủng khiếp như vậy đối với họ, bởi vì con người thì sẽ không làm, hoặc không dám.

Nhưng các thành viên trong những hội kín đang cai trị Trái đất thì dám làm đấy. Họ đã luôn ghét bỏ đám đông mọi người. Bởi vì họ cảm thấy mối hiểm họa và sự mong manh đối với quyền lực thống trị của họ. Nếu những con người ngoài kia thức tỉnh, cuộc sống của những kẻ cai trị sẽ kết thúc.

Nhưng nhân loại không phải là kẻ thù chính đối với họ. Trong thâm tâm, họ chỉ xem nhân loại như loài gia súc, nên họ phải đào thải dân số để dễ dàng kiểm soát mọi thứ hơn.

Kẻ thù chính của họ là chúng ta ← Những thực thể “phi nhân loại” đang ở bên trên thúc đẩy và xúi giục quần chúng! Kẻ thù của họ hầu hết là các Starseed. Những người như bạn hoặc những người dõ theo kênh tin tức của chúng tôi , và những người khác.

Những người đã thức tỉnh chính là kẻ thù của họ và đây là một trận chiến, một cuộc chiến tranh giữa những người thức tỉnh và họ để giành lấy quyền kiểm soát tâm trí và linh hồn của con người.

Bạn còn có thể thấy được là sự kiểm duyệt dữ dội đang lan rộng trên các kênh truyền thông như Youtube. Đó là một nỗ lực trong tuyệt vọng để ngăn chặn các Starseed. Một cách thức khác chính là vaccine, họ đang cố ngăn chặn các starseed nhập vào cơ thể và thậm chí là ngăn không cho con người có linh hồn.

Gosia: Còn Liên Đoàn thì sao? Họ và nhóm Cabal có chung kế hoạch nghị sự nào không?

Yazhi: Liên Đoàn là một chủ đề phức tạp khác và nó nằm ở cấp độ nhận thức khác. Tổ chức này chỉ hỗ trợ đem lại cho người dân Trái Đất những gì mà dân số trung bình mong muốn với tư cách là 1 tập thể, với rất ít hoặc không hề dựa trên giá trị đạo đức nào.

Liên Đoàn cũng là sự phản chiếu của các vấn đề trên Trái đất. Và các vấn đề trên Trái đất cũng là sự phản chiếu của những vấn đề bên trong nội bộ Liên Đoàn. Đây chỉ là 2 mặt trên cùng 1 đồng xu. Nhưng hiện tại, mục đích thực tế mà chúng ta phải tập trung nhìn vào là mức độ sự việc đang diễn ra ngay trên Trái Đất này hiện nay.

Sự tái thiết lập có thể được diễn ra trên một vài mức độ. Nhưng chúng ta phải tập trung nhìn vào nhân loại, nhìn vào sự thật là nhóm Cabal đang nhắm mục tiêu vào những người thức tỉnh như thể họ là kẻ

thù chính. Đó là lý do tại sao mà họ đóng cửa các kênh Youtube để ngăn không cho những người thức tỉnh đánh thức thêm nhiều linh hồn khác, vì nếu không thì nhóm Cabal và Illuminati sẽ có nguy cơ bị săn lùng.

Suy cho cùng thì, tôi cũng xem đây như là một cuộc chiến tranh của người ngoại tinh chống lại nhóm Cabal để giành quyền kiểm soát tâm trí tập thể con người.

Gosia: Nhóm Cabal chính xác là những ai mà bạn đang nói tới? Người bò sát Reptilian? Hay các thực thể rung động thấp? Hay là những người như trên?

Yazhi: Không không, hãy để những chủ đề này sang một bên. Đó chỉ là những mức độ nhìn nhận khác nhau. Hãy nghĩ một cách đơn giản. Nhìn nhận nhóm cabal như những chính trị gia con người và những thủ lĩnh, lãnh đạo các tà giáo, nhưng tất cả bọn họ chỉ là “con người” đang chiến đấu để đoạt sự kiểm soát mọi người .

Gosia: Ok, vậy bạn đang nói tới khía cạnh con người. Nhưng họ cũng là móng vuốt/ những cánh cổng cho sự thâm nhập của các thực thể tiêu cực sao? Tất cả mọi thứ đều có liên quan mà.

Yazhi: Chúng ta không thể tách rời các thành phần khác. Bởi vì nhóm cabal có các thực thể bò sát Reptilian và cả những loài có rung động thấp đang đứng sau. Nói thẳng ra là họ muốn chiếm đoạt linh hồn của con người bởi vì bản thân họ không có linh hồn, và vì họ muốn kiểm soát cái kẻ đã sáng tạo ra họ từ những giây phút đầu tiên – chính là con người.

Đây là lý do tại sao họ tấn công vào linh hồn của con người ← Vaccine xuất hiện ngay điểm này. Đây là một lời cảnh báo nghiêm trọng mà tôi phải đưa ra để chống lại họ.

Và...sau cùng thì, điều này không thể hoàn toàn là do con người. Vì cuối cùng cả 2 bên đều không phải là con người. Nhóm Cabal - Illuminati có những loài bò sát tiêu cực và những thực thể kí sinh khác. Còn ở phe của chúng ta thì có các Starseed, những người Walk-in và những người thực sự không phải là con người. Vì vậy, đây là lý do tại sao tôi đã nói ở trên rằng đây là một cuộc chiến tranh của người ngoại tinh để kiểm soát tâm trí và linh hồn nhân loại.

Nhưng điều mà tôi muốn **NHẤN MẠNH** ở đây là: nhóm Illuminati – dù họ là thành viên của hội kín ở bất kì cấp độ nào, họ cũng đều xem những người thức tỉnh, dù có phải là Starseed hay không cũng đều là kẻ thù và là mục tiêu chính. Và cũng dễ hiểu lý do tại sao.

Theo một cách thực tế nhất những gì mà bạn thấy, các hạn chế giãn cách xã hội được thiết lập vì những kẻ đang cai trị Trái Đất, cho dù những kẻ đó là ai, đang ở cấp độ quyền lực nào thì họ đều biết được rằng họ đang bị xâm phạm vào lúc này. Và chúng ta là những kẻ xâm phạm đó. Và tôi biết chính tôi là một trong những kẻ nguy hiểm nhất đối với họ. Cho nên, bạn cũng vậy.

Tất cả điều này cũng có nghĩa là chúng ta có quyền lực thực sự khủng khiếp. Hãy biết rõ điều đó.

Nhưng rồi bạn phải tự hỏi chính bạn rằng liệu nếu chúng ta đang làm những gì được cho là đúng, sau cùng thì đây vẫn là thế giới của riêng họ. Và thực tế thì chúng ta là những kẻ xâm lược không gian. Bằng cách sử dụng các Starseed và những người thức tỉnh như một đội quân với móng vuốt. Nhưng các Starseed và những người thức tỉnh chỉ làm điều đó vì quyết định riêng của họ, chứ không phải vì chúng ta đang ép buộc họ. Cho nên, tôi biết là chính tôi đang đi đúng hướng. Bởi vì tôi nhận thức được rằng

nhân loại, dù là người đang ngủ mê hay đã thức tỉnh, đều đang bị thao túng để họ trở nên “mong muốn” những thứ đó.